



บริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
Asian Insulators Public Company Limited.

ที่ AI 311/2556

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึงหนังสือของบริษัท เอเชียัน อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 1 มีนาคม 2556 ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการนำบริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (“บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี จะเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 170,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชน นอกจากนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ที่บริษัทถืออยู่จำนวน 275,000,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนด้วย ดังนั้น หุ้นสามัญทั้งหมดของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ที่จะเสนอขายจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 445,000,000 หุ้น โดย

1) บริษัทจะนำหุ้นสามัญของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี จำนวน 25,000,000 หุ้น จากจำนวน 275,000,000 หุ้น ออกมาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกพร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน 170,000,000 หุ้นของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ด้วย ดังนั้น จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จะมีจำนวนทั้งสิ้น 195,000,000 หุ้น

2) หุ้นสามัญของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ที่ถือโดยบริษัทส่วนที่เหลือ จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Pre-emptive right) จำนวนสูงสุดไม่เกิน 250,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.18 ของจำนวนหุ้นที่ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี จะเสนอขายทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ไม่เกินกว่าสิทธิของตน กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกๆ 2 หุ้น จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี จำนวน 1 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบความคืบหน้าเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 /2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.เอไอ เอนเนอร์จี (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 11 ธันวาคม 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น เว้นแต่ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ/หรือ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าวตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการ



บริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ดำเนินการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่ออนุมัติให้แบบแสดงรายการข้อมูลฯ มีผลบังคับใช้ และ/หรือ การพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่ออนุมัติรับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามเกณฑ์มูลค่าตลาด (Market Capitalize) ก็ให้ นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนและกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และ/หรือ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าวใหม่ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งได้แก่วันที่ 2 ธันวาคม 2556

โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญของบมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ที่เสนอขายในครั้งนี้นำให้แก่คนต่างด้าว เมื่อรวมกับสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ในปัจจุบันจะต้องไม่เกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบมจ.เอไอ เอนเนอร์จี กล่าวคือไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบมจ. เอไอ เอนเนอร์จี อย่างไรก็ตาม ในการจัดสรรหุ้นสามัญของบมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Pre-emptive right) จะไม่เป็นเหตุให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบมจ.เอไอ เอนเนอร์จี เกินสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบมจ.เอไอ เอนเนอร์จี

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบมจ.เอไอ เอนเนอร์จี จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของบมจ.เอไอ เอนเนอร์จี ซึ่งได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญของบมจ. เอไอ เอนเนอร์จี ราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบมจ.เอไอ เอนเนอร์จี และความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)



(นายธนิตย์ ธารีรัตนวิบูลย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร